



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

(Xem tin trang 2)



Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ảnh: THÀNH TÂM

Diễn văn kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2018) của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy

(Xem trang 4)

Gặp mặt, chúc tết doanh nghiệp tiêu biểu Xuân Mậu Tuất 2018

(Xem tin trang 2)



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các doanh nghiệp.

Ảnh: NGỌC LINH

140/172 dự án trong các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động

Chiều ngày 2/2, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

(Xem tiếp trang 2)

PHẠM HƯNG

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29

Chiều ngày 2/2, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 29, công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là nhận thức của cán bộ, giáo viên và nhân viên về đổi mới giáo dục ngày càng nâng lên. Các cấp học, bậc học đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá. Quy mô mạng lưới trường, lớp các ngành học, cấp học phát triển; đội ngũ cán bộ, giáo viên đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo đáp ứng

(Xem tiếp trang 2)

ĐANG ANH

Hôm nay trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), tối nay 3/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng) lần thứ hai - năm 2017.

Giải Búa Liềm Vàng lần thứ hai - năm 2017 được phát động từ ngày 3/2/2017 nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua hơn 9 tháng triển khai, đến ngày 15/11/2017 cơ quan thường trực giải đã tiếp nhận tổng số 1.986 tác phẩm hợp lệ, tăng 813 tác phẩm (chiếm 69,3%) so với giải Búa Liềm Vàng lần thứ nhất. Trong đó có 1.118 tác phẩm báo in, 252 tác phẩm báo điện tử, 158 tác phẩm phát thanh, 415 tác phẩm truyền hình, 43 tác phẩm ảnh báo chí.

Vòng sơ khảo của giải đã chọn ra 89 tác phẩm đưa vào chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 54 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 6 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 25 giải khuyến khích. Ban Tổ chức cũng chọn ra 15 cơ quan báo chí, ban tuyên giáo và ban tổ chức cấp ủy xuất sắc tham dự giải Búa Liềm Vàng để khen thưởng.

Tham dự giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai - năm 2017, Báo Thái Bình có 1 tác phẩm đạt giải.

Nhân lễ công bố và trao giải Búa Liềm Vàng lần thứ hai - năm 2017, Ban Tổ chức giải phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ ba - năm 2018.

MANH CƯỜNG

THÁI THỤY Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Nhân dịp đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều ngày 2/2, UBND huyện Thái Thụy tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất của Thái Thụy ước đạt hơn 17.787 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2016. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn huyện hiện có 29/47 xã về đích nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được quan tâm, chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông có nhiều tiến bộ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Thái Thụy khẳng định, đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội trên bèn cạnh sự đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân trong huyện còn có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cổ vũ phong trào thi đua, sản xuất trong toàn huyện.

Bước sang năm 2018, huyện Thái Thụy mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

TRẦN TUẤN

XÃ LUẬN

Tự hào về Đảng quang vinh

Cách đây tròn 88 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện lịch sử rất trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

88 năm đồng hành cùng dân tộc, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh và giành được những thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta giành được trong 88 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dân tộc ta, nhân dân ta luôn tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - một đảng cách mạng, chân chính và khoa học.

Trong suốt chặng đường 88 năm qua, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh việc xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ta luôn khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Với bản lĩnh cách mạng kiên cường, trách nhiệm cao nhất đối với dân tộc, hai năm qua, Đảng ta đã đẩy mạnh hơn bao giờ hết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Toàn Đảng thống nhất một ý chí, một quyết tâm phòng, chống tham nhũng nhằm mục tiêu chỉnh đốn, xây dựng, làm trong sạch bộ máy, đội ngũ của Đảng và chính quyền và đạt kết quả bước đầu quan trọng, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí, động lực mới để tiếp tục vững bước tiến lên giành nhiều thắng lợi mới.

(Xem tiếp trang 2)

THÁI BÌNH

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

(Xem trang 3)



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: HIỂN TRÂM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Phát huy vai trò trong công tác an toàn lao động tại các doanh nghiệp

(Xem trang 2)